

**ĐỀ ĐỀ XUẤT**  
(Đề thi có 01 trang)

**KỶ THI CHỌN HSG KHU VỰC DUYÊN HẢI**  
**NĂM HỌC 2022 – 2023**

**Môn: Ngữ Văn 11**

Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề

**Câu 1 (8 điểm)**

Đọc văn bản sau:

(...) *Buồn thay, nhiều người mong đến Vu Lan để được tận tay giải thoát cho những sinh linh “cá chậu, chim lồng”. Trong số ấy, nhiều người cố làm ngơ trước những sinh thể lẫn lộn giữa sân chùa chờ chút của bố thí. Những thân phận hằng đêm co ro ở nhà chờ xe buýt, ghé đá công viên với những chiếc áo không đủ ấm khi mưa về. Trong giấc ngủ ấy, bao cơn mơ đang chập chờn, chật vật với miếng cơm, manh áo. Đau lòng hơn là những người nhiễm HIV/AIDS đang đứng trước “ngưỡng cửa hẹp”. Họ rất cần bàn tay sẻ chia, những tấm lòng bao dung, độ lượng. Vậy mà những gì họ nhận được thường chỉ là sự rẻ rúng, khinh thường.*

*Hình như, người sống đang đi theo bước chân người đã thác, bỏ quên cõi sống bằng sự hờ hững, vô tình. Có người mười lăm năm giữa thiên đường lạnh đã tiến đưa biết bao sinh linh bé bỏng về trời. Có lần anh giữ lại chiếc nôi, cái trống rung, mấy bộ áo quần của một người cha giàu có gửi theo đũa con khi chưa kịp đặt tên đã sớm lìa đời để chia phần cho những sinh thể bắt đầu kiếp người mà cha mẹ chúng không đủ sức mua. Thế là của cải của cõi âm đã trở thành món quà quý lắm cho cõi dương trần...*

(Trích *Mùa Vu Lan giữa cõi đi về* - Công Khanh, nguồn Vietnamnet)

Hãy viết một bài văn chia sẻ những điều trăn trở, suy tư của anh/chị sau khi đọc xong văn bản trên.

**Câu 2 (12,0 điểm)**

Bàn về tư tưởng và phong cách của nhà văn, GS.TS Trần Đăng Suyền khẳng định: “Nhà văn có phong cách nghệ thuật là người đem đến cho văn học một cách nhìn riêng, độc đáo, soi sáng con người và cuộc đời ở một phương diện, từ một góc nhìn nào đó”.

(Trích *Tư tưởng và phong cách nhà văn- những vấn đề lí luận và thực tiễn*,

Trần Đăng Suyền, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, tr.126)

Bằng trải nghiệm văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

-----Hết-----

GV ra đề: TRƯƠNG THỊ HẰNG 0979718688